

Số: 44² /TB-QNA

Quảng Nam, ngày 18 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 13/7/2016, tại hội trường Ngân hàng Nhà nước tỉnh, ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam (NHNN) chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban lãnh đạo và các trưởng, phó phòng Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Cathay United Chu Lai, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, đồng thời tại Hội nghị NHNN tỉnh cũng đã tổng hợp và có ý kiến đối với những vướng mắc, kiến nghị trong hoạt động của ngành qua làm việc của Đoàn công tác NHNN tỉnh tại các địa phương trong tháng 6/2016 về những nội dung như: Hoạt động giao dịch bảo đảm, tài sản thế chấp là đất đai, tài sản gắn liền trên đất liên quan đến việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình tín dụng; về xử lý của cơ quan Thi hành án đối với án tín dụng; các quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với việc giải ngân bằng tiền mặt, thu phí CIC; quy định cơ chế nội bộ của TCTD và việc triển khai các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg, Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ...Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam kết luận và chỉ đạo những nội dung sau:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, tình hình kinh tế xã hội trong nước chịu ảnh hưởng tác động và còn nhiều thách thức, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế xã hội của cả nước và địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cùng với đó hoạt động của ngành Ngân hàng Quảng Nam cũng đã đạt được những kết quả khả quan: Hệ thống ngân hàng trên địa bàn phát triển ổn định, an toàn; huy động vốn toàn tỉnh đạt 30.202 tỷ đồng, tăng 17,46% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 38.745 tỷ đồng, tăng 14,21% so với đầu năm, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 03 năm gần đây và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng của cả nước (tăng 6,82%) đạt 90,35% so với kế hoạch đề ra cho năm 2016; nợ xấu chiếm 0,79% so với tổng dư nợ; lãi suất cho vay tiếp tục hạ thấp và ổn định; cơ cấu tín

dụng cũng chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; triển khai kịp thời các chương trình cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng Ngân hàng – Doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; thực hiện có hiệu quả cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ với 41 chủ tàu được vay vốn đóng mới với giá trị 401 tỷ đồng; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 7.168 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng dư nợ... Thị trường vàng, ngoại tệ ổn định; hệ thống thanh toán hoạt động tốt đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành tại địa phương và đặc biệt với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục được duy trì đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận chung trong toàn xã hội đối với hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể trong 6 tháng đầu năm, nhưng nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngân hàng Quảng Nam trong những tháng cuối năm 2016 còn nặng nề. Yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành trên địa bàn phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp nêu tại Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 27/5/2016, Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 28/6/2016 và nhiệm vụ đề ra trong báo cáo tại Hội nghị, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

I. Đối với các đơn vị thuộc NHNN chi nhánh tỉnh:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình thanh tra năm 2016 theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng trên địa bàn; tiếp tục triển khai hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp mua, bán ngoại tệ, niêm yết, quảng cáo giá mua - bán hàng hóa, dịch vụ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ trái pháp luật.

2. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tập trung triển khai đầu tư tín dụng đối với khu vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. Chú trọng đầu tư vốn cho vay theo các chương trình, chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực trọng điểm trong năm 2016; đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức tốt công tác điều hoà lưu thông tiền tệ, cung ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu tiền mặt ra lưu thông cho nền kinh tế. Theo dõi và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn xây dựng các phương án ứng phó với diễn biến về thời tiết trong mùa mưa bão gây ảnh hưởng đến công tác an toàn kho quỹ.

4. Tiếp tục phát huy hiệu quả việc vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ điện tử. Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

